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Alex Swift: 

Croeso i'r Gyfnewidfa, podlediad swyddogol Archwilio Cymru. Fel rhan o'n gwaith 

ar ddysgu o COVID a Strategaeth Ddeinamig, cyfwelais ag Auriol Miller, 

Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig a Dave Snowden, cyd-awdur llawlyfr yr 

UE ar reoli cymhlethdod (ac anhrefn) ar adegau o argyfwng. Dechreuais trwy ofyn 

iddynt pa enghreifftiau y maent wedi'u gweld o wasanaethau cyhoeddus yn addasu 

oherwydd y pandemig. 

Dave Snowden: 

Un o'r pethau y mae'n bwysig eu deall yw bod y rhan fwyaf o'r cynllunio wrth gefn yn y DU 

ac mewn gwledydd eraill wedi canolbwyntio ar argyfyngau tymor byr, a fyddai drosodd 

cyn bo hir, nid oedd neb wedi cynllunio ar gyfer tymor hir. A dyna'r pethau sy’n ymwneud 

â theori cymhlethdod, yr ydym wedi'u gwneud gyda'r UE. Yn y bôn, mae'n dweud bod 

angen i chi sicrhau bod gennych bethau wedi’u cydgasglu y gallwch eu cyfuno'n unigryw 

bob tro. Nid oes gennych broses linellol lawn lle rydych bob amser yn mynd drwy'r un 

strwythur, mae gennych y pethau hyn y gallwch eu rhoi ar waith. I roi enghraifft, un o'r 

pethau rydyn ni'n gweithio arnynt yn awr yw cynyddu dwysedd rhwydweithiau anffurfiol ar 

draws seilos. Oherwydd os edrychwch chi, pan wyf wedi siarad gyda llawer o brif 

weithredwyr yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill yn y byd, y peth y maent i gyd yn 

dweud oedd yn bwysig oedd bod ganddynt rwydweithiau anffurfiol. Gallent ffonio rhywun, 

maent eisoes yn ymddiried yn ei gilydd, gallent drwsio pethau. Ac mewn argyfwng go 

iawn, rydym yn gwybod bod hynny'n allweddol. Unwaith yr ydych yn deall y gallwch 

gynnwys hynny ac yna gellir rhoi cynlluniau ar waith o fewn y mathau hynny o 

fframweithiau. 

Auriol Miller: 

Rwy'n credu eich bod yn iawn, Dave. Ac rwy’n meddwl, wyddoch chi, bod llawer o 

enghreifftiau o wasanaethau cyhoeddus yn addasu'n gyflym. Rwyf am sôn am ychydig o'r 

mathau hyn o bethau ymarferol sydd, yn fy marn i, wedi effeithio ar bob math o wahanol 

rannau o'r boblogaeth. Ysgolion, yn amlwg i blant a'r effaith ar blant. Pethau fel yr 

amseroedd dechrau gwasgaredig, ymdrin â phobl a theuluoedd sy'n aros ar y buarthau 

chwarae, yr holl newid i ddysgu gartref, sydd wedi bod yn enfawr ac yn ymgymeriad 
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enfawr o ran gallu capasiti a galluoedd athrawon i fwrw ymlaen â hynny, ond hefyd plant 

yn sylweddoli sut yr oedd angen iddynt gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain mewn 

ffordd wahanol iawn. O ran cefnogi plant ar brydau ysgol am ddim, roedd cynghorau 

gwahanol yng Nghymru’n gwneud pethau gwahanol o ran naill ai bagiau o fwyd y gellid 

eu codi o leoedd, gyda rhai’n cael eu danfon gan athrawon, neu dalebau. Cymerodd 

amser, rwy’n meddwl, nes i bobl sylweddoli mai arian parod i gyfrifon pobl oedd y ffordd 

orau o fynd i'r afael â hynny fel y gallai teuluoedd wneud yr hyn a oedd fwyaf priodol 

iddynt hwy. Rwy'n meddwl mai peth arall sydd newydd newid yn ddramatig yw sut mae 

meddygfeydd teulu wedi ymateb i alwadau am gymorth a naid enfawr ymlaen o ran y 

brysbennu dros y ffôn sydd wedi digwydd. Ac at eich pwynt chi, Dave, am y 

rhwydweithiau anffurfiol hynny, un o'r pethau sydd wedi creu argraff fawr arnaf o’i weld yw 

sut mae cartrefi gofal ledled Cymru bellach wedi ffurfio grŵp WhatsApp anffurfiol. Maent 

yn rhannu gwersi, ac enghreifftiau o arloesi ar unwaith rhwng ei gilydd ac yn gofyn am 

help gan ei gilydd mewn ffordd a oedd gynt yn cael ei chyfryngu gan y sefydliad yr 

oeddent yn gweithio iddo. Rwy'n meddwl bod pob math o wahanol enghreifftiau o hynny, 

a bydd gan eraill fwy i'w rannu hefyd, rwy'n siŵr. 

Dave Snowden: 

Ac mae rhywbeth arall sy'n bwysig yma. Wyddoch chi, mae hyn wedi bod yn wir erioed. 

Rwy’n cofio pan fu farw fy mam o ganser yng Ngwynedd, gallai nyrsys Cymraeg gyda 

gweithwyr iechyd dosbarth Cymraeg ddatrys pethau o fewn ychydig funudau ar alwad 

ffôn. Doedd y system ffurfiol ddim yn gallu ymdopi. Nawr, rhan o'r broblem sydd gennym 

yw ein bod, mewn argyfwng, yn defnyddio'r system anffurfiol, ond nid ydym yn ei 

defnyddio o ddydd i ddydd, nid yw wedi'i hadeiladu'n iawn. Rwy'n meddwl mai un o'r 

pethau rydyn ni'n gweithio arnynt yn awr yw sut ydych chi'n rhoi ysgogiad bwriadol i ffurfio 

rhwydweithiau anffurfiol y gallwch eu rhoi ar waith? Nid dim ond yn seiliedig ar rywun yr 

oeddech yn digwydd bod ar gwrs neu wedi digwydd gweithio gyda hwy, fel y gallwn greu 

mwy o gynaliadwyedd yn hynny o beth. 

Auriol Miller: 

Rwy’n meddwl bod y grwpiau cyd-gymorth hefyd, a ddaeth i fodolaeth ledled y wlad, yn 

enghraifft dda o hynny. 
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Dave Snowden: 

Rwy’n meddwl mai'r broblem yw sut yr ydym yn ei dyfu yn unol â’r anghenion? Mae'r 

cyfan yn cysylltu â'r peth mawr arall, a welwch pan fyddwch yn siarad gyda phobl, sef i ba 

raddau yr aethant ati’n gyflym i ail-bwrpasu gallu presennol at ddefnydd newydd. Nawr, 

mae hynny'n rhan allweddol o fioleg. Os nad ydych yn gwybod, ehangiad (exaptation) y 

mae’n cael ei alw mewn bioleg. Esblygodd y serebelwm ar waelod eich ymennydd i drin y 

cyhyrau yn eich bysedd. Ond yna mewn esblygiad dynol, mae'n troi i reoli gramadeg 

mewn iaith. Y gallu dynol hwn i ail-bwrpasu'n gyflym, ond eto, mae'n dod yn ôl at 

fodwlaredd. Os ydych yn storio'r hyn rydych chi'n ei wybod ar y lefel gywir o fodwlaredd, 

gallwch ei gyfuno a'i ail-gyfuno'n gyflym iawn ar gyfer newydd-deb. Os ydych chi'n ei or-

strwythuro, a dyna fu'r broblem gyda chynlluniau wrth gefn, a bod rhywbeth ddim yn 

digwydd yn y ffordd yr oeddech yn ei ddisgwyl, yna mae pethau'n mynd o chwith. Rwy'n 

meddwl mai un o'r pethau mawr hyn rydym yn canolbwyntio arnynt, ac mae hyn yn rhan 

bwysig o'r canllaw maes, yw sut mae cymryd pethau yr oedd pobl eisoes yn eu gwneud 

yn dda a’u tyfu yn unol â’r anghenion? Mae WhatsApp yn enghraifft dda, onid yw? Roedd 

pobl yn defnyddio WhatsApp i rannu gwybodaeth. Nawr maen nhw'n mynd i gael eu 

parlysu gydymffurfiaeth GDPR. Un o'r pethau yr oeddem yn eu gwneud ar y broses asesu 

oedd dweud, "Iawn, beth wnaethoch chi? Allwch chi ei wneud eto? A allwch ei dyfu’n unol 

â’r anghenion?" oherwydd os gallwch ei wneud eto, nid oes angen i chi ganolbwyntio ar 

hynny. Dylech ganolbwyntio ar rywbeth arall. Enghraifft olaf, sy’n bwysig yn fy marn i. 

Rydych yn gweld llacio enfawr yn y GIG yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Roeddem yn 

gweithio ym mhob un o'r tri o gwmpas rheolau caffael, a oedd yn para tua mis ac yna 

popeth yn mynd yn ôl i’r drefn flaenorol. A'r broblem oedd, mewn argyfwng gallwch gael 

gwared ar yr holl reolau am gyfnod byr, ond ni allwch aros yno. A'r perygl yw, os na 

fyddwch yn rhoi system well ar waith ar unwaith, byddwch yn troi’n ôl at yr hen strwythur 

eithafol. Mae llawer o hyn yn ymwneud ag addysgu pobl sut i ddefnyddio argyfwng i 

gyflawni newid cynaliadwy. 

Auriol Miller: 

Mae ffiniau'n bwysig, onid ydynt? Rwy’n meddwl ar y dechrau bod angen ichi gael llinell 

deithio glir, ond bod yn glir ynghylch pa mor hir y gellir llacio'r rheolau caffael hynny, er 

enghraifft. 
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Dave Snowden: 

Ac rwy'n meddwl bod tair rheol allweddol yn y maes sy'n werth eu hailadrodd. Eich rôl chi 

fel arweinydd yw cydlynu nid penderfynu, mewn argyfwng. Rydych chi'n gwasgaru’r 

cyfrifoldeb am wneud penderfyniadau'n gyflym. Eich rôl chi yw cydlynu, bwrw pennau, 

rhoi pobl gyda’i gilydd. Y llall yw cyfathrebu drwy ymgysylltu. Os edrychaf ar y gwaith 

rydym eisoes yn ei wneud gydag Auriol ar rwydweithiau synhwyro dinasyddion, mae 

angen i chi gynnwys pobl yn y broses o edrych ar y broblem ac nid dim ond eu gwneud yn 

dderbynwyr gwybodaeth goddefol. Ac mae hynny'n wers fawr o'r argyfwng hwn, wyddoch 

chi, y gallu i fesur agweddau. Ac yna rwy'n meddwl mai'r peth olaf rydym wedi ei gynnwys 

yw bod angen i chi greu rhyngweithiadau rhwng pobl a phethau yn eich sefydliad, sy'n 

gallu datrys problemau na allwch eu rhagweld eto, oherwydd mae angen i bethau gael eu 

datrys yn gyflymach o lawer nag y maent drwy brosesau ffurfiol. 

Alex Swift: 

O ran ymaddasu, mae'n werth nodi nad yw addasu i newidiadau sydyn yn dod yn 

gwbl naturiol i bobl. Mae hyn yn aml yn peri inni anwybyddu'r mater yn y gobaith y 

gallai fynd i ffwrdd. Ar lefel unigol neu ar lefel gwasanaethau cyhoeddus, beth all 

pobl ei wneud i ddeall yn effeithiol beth yw ystyr sefyllfaoedd sy'n eu gorfodi i 

newid eu ffyrdd unigol o feddwl neu ymddwyn? 

Auriol Miller: 

Rwy'n meddwl Alex, bod Dave a minnau yn mynd i wthio'n ôl ar y syniad bod ‘ymaddasu 

ddim yn dod yn naturiol’. Rwy'n meddwl bod newid yn gwbl normal. Rwy'n meddwl mai'r 

hyn sy'n anodd weithiau yw nad yw pobl yn adnabod pan fydd y newidiadau hynny'n 

digwydd. Rwy'n meddwl bod rôl i arweinydd weld, gwrando a gwrando'n astud a 

gwrando'n dda, cymryd cyfrifoldeb am y cyfathrebu hwnnw a'r ymgysylltu hwnnw a 

darparu adnoddau dros ben ar gyfer hynny hefyd. Ond rwy'n meddwl mai un o'r 

priodoleddau pwysicaf i arweinydd da mewn argyfwng fel hwn yw bod yn gyfforddus yn 

dal y lle hwnnw ar gyfer ansicrwydd a pheidio â gwybod yr atebion na cheisio meddu 

arnynt ychwaith, a dim ond teimlo eich ffordd ymlaen. Dave, er fy mod yn cytuno mai eich 

rôl fel arweinydd yw cyfathrebu a datganoli'r broses o wneud penderfyniadau yn gymaint 

ag sy'n bosibl, rwy’n meddwl bod amser yn dod pan fo’n rhaid ichi ddweud, iawn, mae 

gen i ryw fath o syniad. Fy syniad i yw bod angen i ni wneud hyn, ond gan gyfaddef nad 
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yw’r atebion gennych ac nad ydych yn ceisio bod â hwy. Mae'r holl amser hwnnw’n 

eithriadol o bwysig oherwydd mae angen i bobl weld bod y lle hwnnw’n bodoli i feddwl 

'Dyma'r opsiynau sydd ar gael. Beth am roi cynnig ar hyn'. 

Dave Snowden: 

Iawn. I gytuno ac anghytuno â'r ddau ohonoch, yn gyntaf, mae bodau dynol yn ymaddasol 

iawn, ewch i reoli criw o blant ar y buarth chwarae neu mewn parti plant ac fe welwch nad 

oes gan fodau dynol unrhyw broblem o ran addasu i newid cyflym. Dim ond pan fyddwn 

yn mynd i mewn i sefydliadau, rydym yn anghofio sut i'w wneud oherwydd ein bod yn 

magu gormod o inertia a gormod o strwythur. Yn ail, rydym yn gwybod bod corff cyfan o 

wyddoniaeth naturiol, onid ydym? Mae sut mae pobl yn cysylltu yn bwysicach na pha 

nodweddion sydd ganddynt. Ac mae hynny'n bwysig. Wyddoch chi, mae canolbwyntio ar 

gysylltiadau’n bwysicach na chanolbwyntio ar hyfforddi unigolion. Mae'n bwysicach bod 

â’r cysylltedd cywir yn y system. Ac rwy'n meddwl bod y pwynt am arweinwyr. Rwy'n 

meddwl bod dau bwynt lle mae'n rhaid i chi chwarae rhan. Ar y dechrau un yw un 

ohonynt. Ac os edrychwch ar brif weinidog Seland Newydd, roedd hi'n wych. Torrodd y 

gyfraith i roi mwy o ddewisiadau iddi hi ei hun. Yr ymyriad penderfynol yw peidio â dweud, 

rwy’n gwybod beth ddylem ni ei wneud, ond mae unrhyw beth sy’n rhoi mwy o 

ddewisiadau i mi’n rhywbeth y dylwn i ei wneud. Tra bo Prydain a Sweden a'r Unol 

Daleithiau wedi dal yn ôl nes bod y dystiolaeth yno, ac erbyn hynny roedd hi’n rhy hwyr. 

Rwy'n meddwl wedyn bod materion eraill sy’n ymwneud ag adegau pan fo gennych, er 

enghraifft, wrthdaro rhwng arbenigwyr. Ac un o'r pethau rydyn ni newydd orffen ei 

gyfundrefnu yw rhywbeth y buom yn gweithio arno ers tro byd, sef dawns strwythuredig 

hanner diwrnod rhwng arbenigwyr lluosog. Gall y penderfynydd arsylwi ar y rhyngweithio 

ac yna penderfynu ar y ffordd ymlaen yn hytrach na chael nifer o gyfarfodydd yn digwydd 

dros wythnos gyda'r wleidyddiaeth yn dod yn rhan o bethau. Mae pethau y gallwch eu 

gwneud am y strwythur, y ffordd rydych yn gwneud penderfyniadau, sy'n cynyddu 

cydnerthedd yn y system. 

Auriol Miller: 

Mae’r rheiny’n enghreifftiau diddorol iawn rydych chi wedi eu gweld. Rwy'n meddwl, 

oherwydd pan wyf fi wedi bod yn y gadair boeth, yn gwneud penderfyniadau ar ran 

sefydliad â 550 o staff yn darparu gwasanaethau i gannoedd o filoedd o bobl, rwy’n 
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meddwl bod y gallu hwnnw i wylio'r hyn sy'n digwydd ac arsylwi arno ac yna myfyrio ar 

hynny'n gyflym wir yn, nid oeddwn erioed wedi meddwl amdano felly. 

Dave Snowden: 

Fe wnaethom ni lawer o hyn gyda llywodraeth yr Unol Daleithiau. Mae amgylcheddau 

gemau’n eithaf pwerus i ddod o hyd i ddatrysiadau newydd. Rydym wedi defnyddio 

enillion gwrthffeithiol i lywodraeth yr Unol Daleithiau, er enghraifft, lle mae'r de’n ennill y 

rhyfel cartref. Ond yna gallwn ddod o hyd i gyd-destun mewn sefyllfa bolisi gyfredol, sy'n 

mapio rhywbeth mewn hanes. Rhowch y gwneuthurwyr polisi i mewn i hynny mewn gêm 

hanner diwrnod a byddant yn meddwl am ddatrysiadau na fyddant yn meddwl amdanynt 

os ydynt yn siarad am y broblem go iawn. Mae llawer iawn y gallwn ei wneud i wneud 

bywyd yn haws y tro nesaf. A chwestiwn ynglŷn â phryd ydyw, nid os. 

Auriol Miller: 

Rwy'n meddwl eich bod yn iawn am y cwestiwn ynglŷn â phryd, nid os a'r gwaith hwnnw i 

gynllunio ar gyfer senarios, rwyf wedi bod yn rhan o hynny mewn dwy sefyllfa wahanol. 

Un oedd pan gefais fy ngalw i gyfrannu elfennau annisgwyl at gynllunio milwrol gyda 

sefydliadau anllywodraethol. A’r ail oedd rhedeg fy nhîm fy hun lle cymerasom 

benwythnos a dweud, iawn, os bydd hyn yn digwydd, beth wnawn ni os bydd hyn yn 

digwydd, beth ydym yn ei wneud, a gwnaethom ei ddilyn yr holl ffordd drwodd. 

Dave Snowden: 

Rwy'n credu mai un o'r materion mawr sydd gennym ar bob un o'r rhain yw, er enghraifft, 

rwyf wedi eistedd mewn ymarferion cynllunio senarios gyda llywodraeth Singapore, gydag 

un neu ddau o awduron ffuglen wyddonol. Ac rydym yn meddwl am senarios, a thair 

blynedd yn ddiweddarach, rydym yn cael ein profi'n iawn. Ond ni fyddai'r rhai sy'n gwneud 

penderfyniadau yn rhoi sylw i'r senarios pan wnaethom eu creu. Gelwir hyn yn broblem 

herwgydiad. 

Auriol Miller: 

Mae arnoch angen rhywbeth o'r tu allan i'r sefyllfa honno i ddweud, gallai hyn ddigwydd 
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Dave Snowden: 

Mae'n fwy na hynny. Y synnwyr torfol ydyw. Hynny yw, y ffordd rwyf fel arfer yn dangos 

hyn yw os rhowch bentwr o ddelweddau pelydr-x i radiolegwyr a gofyn iddynt chwilio am 

anomaleddau ac ar y ddelwedd pelydr-x olaf rydych yn rhoi llun o gorila, sydd 48 gwaith 

maint nodwl canser, ni fydd 83% o radiolegwyr yn ei weld er bod eu llygaid yn ei sganio. 

Un o'r ffyrdd rydym ni, er enghraifft, yn defnyddio rhwydwaith synhwyro cyflogeion neu 

rwydwaith synhwyro dinasyddion mewn amser real yw gwneud yr 17% yn weladwy. Os 

ydych yn swyddog gweithredol, rydych chi'n taflu'r broblem i rwydwaith synhwyro, a 

hanner awr yn ddiweddarach, mae gennych ganlyniadau graffigol a gallwch weld yr 

allanolion mewn argyfwng, yr allanolion yr ydych am ddod o hyd iddynt. Ac eto, dyma'r 

peth allweddol hwn, rydych yn meithrin gallu cyn bod ei angen. A dyna beth y mae angen 

i ni ei wneud wrth ddod allan o COVID yw adeiladu'r galluoedd i mewn i'r system, sef, 

rwy'n ei ddisgrifio fel rhwydweithiau at ddiben anghyffredin a all wedyn gael eu rhoi ar 

waith unwaith eto ar gyfer angen anghyffredin. Y broblem arall sydd gennym gyda 

chynllunio at argyfwng yw nad oedd gennym rwydweithiau, yr oeddem wedi arfer 

cydweithio â hwy, y gellid wedyn eu hail-bwrpasu. Fe wnaethom greu rhwydweithiau 

newydd ac mae hynny'n arafu pethau. 

Auriol Miller: 

Fe ddefnyddiom ni rwydweithiau presennol a oedd yn canolbwyntio ar fater neu sector 

penodol neu broblem benodol yn hytrach na'r math hwnnw o rwydwaith traws-sector. 

Mae’r enghraifft a ddefnyddiwyd gennych o'r blaen, Dave, o ddod ag ychydig o bobl 

ynghyd o sefyllfaoedd gwahanol sydd ag arbenigedd gwahanol yn un ... Dydw i ddim wedi 

gweld hynny'n digwydd mewn ffordd dda iawn. Rwy'n meddwl bod yr hyn rydym wedi'i 

wneud wedi dyfnhau a chryfhau rhwydweithiau presennol, do, ac wedi dod â phobl 

newydd i mewn i'r rheiny, ond nid o reidrwydd wedi croesbeillio ar draws y rhwydweithiau 

hynny i weld, wel, os yw hyn yn gweithio, ond y sector hwn, beth mae'n ei olygu i'r sector 

hwn draw fan hyn mewn ffordd sy'n golygu y gallwn feddwl am ddatrysiad newydd?  

Dave Snowden: 

Rydym yn dechrau rhywbeth y gall pobl ymuno ag ef os oes diddordeb ganddynt. 

Cyfuniad o ganolfan Cynefin a Swyddfa Archwilio Cymru yw hwn. Rydym yn awyddus i 

gynnal proses asesu’r canllaw maes ar dri neu bedwar awdurdod lleol yng Nghymru i 
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fyfyrio ar yr hyn a wnaethant a chreu'r llwybrau. Rydym wir yn gweld cyfle yma i Gymru 

fod ar flaen y gad yn y byd o ran y ffordd newydd hon o feddwl. 

Auriol Miller: 

Ac rwy'n meddwl mai un o'r cyfleoedd i Gymru yw ein bod i gyd yn gwybod mewn 

sefyllfaoedd argyfyngus, ei bod yn llawer gwell byrhau'r gadwyn awdurdod honno. Nid 

ydych yn hidlo profiadau pobl drwy sawl haen wahanol o’r math o agwedd sy’n dweud, 

wel, rwy'n cynrychioli'r corff hwn ac felly ni allaf ond siarad am y mater yma. Mae hynny’n 

byrhau’r gwahaniaeth rhwng safbwyntiau a phrofiadau dinasyddion a phenderfynwyr. Ac 

er fy mod yn meddwl ein bod yn dweud yn aml bod pawb yng Nghymru yn adnabod ei 

gilydd, nid yw hynny’n wir. Ac mae hwn yn gyfle da i wneud y gorau o'r pethau cadarnhaol 

a negyddol ynglŷn hynny, onid yw? 

Dave Snowden: 

Maent yn fwy clòs. Rwy’n cofio bod â phroblem gydag un o'm rheolwyr gyfarwyddwyr ar 

un adeg. Awstraliad ydoedd a dywedodd, ‘Rydych chi wedi bod yn gweithio gyda'r gwŷr 

hyn' wna i ddim dweud pwy 'am naw mis heb gontract, sut allwch chi wneud hyn? Rydym 

mewn perygl'. A dwedais fod y ddau ohonom o dde Cymru, os na wnaiff lofnodi'r blydi 

contract, fydd neb yn gweithio gyda nhw eto, oherwydd dyma'r ffordd y mae gwledydd 

bach yn gweithio. Rwyf wedi treulio llawer o amser yn Seland Newydd, ac felly y mae hi 

yno hefyd, does arnoch chi ddim eisiau i bobl yn y caffi fod yn sôn am y ffordd y bu i chi 

fethu â chyflawni rhwymedigaeth ac mae gwledydd bach yn dda am hynny. 

Auriol Miller: 

Rwy’n meddwl mai'r hyn y mae hynny'n ei ddangos yw pwysigrwydd ymddiriedaeth yn 

awr, a’r cysylltiadau proffesiynol a phersonol o fod yn rhan o rwydweithiau sy'n 

gorgyffwrdd. 

Dave Snowden: 

Allwch chi mo’u gwahanu. Y broblem yma yw'r broblem gyda swyddog gweithredol ac 

rwyf wedi siarad gyda thri ymgynghorydd diogelwch gwladol am hyn yn yr Unol 

Daleithiau, a dywedodd pob un ohonynt yr un peth. Nid yw pobl yn cystadlu i ddweud 

wrthynt beth y mae angen iddynt ei wybod, maen nhw’n dal i gystadlu i roi cyngor iddynt y 
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maent yn gwybod bod yr NSA am ei glywed. Ac fe allwch weld hynny mewn llywodraeth, 

oherwydd yn y bôn os ydych yn dweud pethau nad oes ar rywun mewn grym eisiau ei 

glywed, rydych yn tueddu i beidio â chael eich gwahodd i'r cyfarfod nesaf. Ac mae hyn yn 

dod yn rhyw fath o ddirywiad graddol. A phan wnaethom y prosiect darpa mawr, a oedd 

mewn gwirionedd yn dîm yn llawn Cymry yn IBM yn Washington tua’r un amser ag 

ymosodiad naw 11, yr hyn yr oeddem yn canolbwyntio arno oedd sut i gael pobl i wneud 

yr hyn y mae Auriol newydd sôn amdano, cael gwared ar y cysylltiad. Datgyfryngu yw’r 

enw arno. Fe adeiladom ni bethau a oedd yn galluogi’r ymgynghorydd diogelwch gwladol i 

edrych ar adroddiadau cudd-wybodaeth crai heb unrhyw ddehongliad, neu o leiaf 

ddehongliad yn y tarddle. Gallent weld patrymau. Ac rwy'n credu mai dyma'r peth 

allweddol. Mae technoleg yn un o'r ffyrdd y gallwn gael gwared ar rai o’r patrymau hidlo 

sydd rhwng pobl a'r arweinwyr.  

 

Auriol Miller: 

Rwy'n credu bod hynny'n iawn. Ac mae arnoch angen y dehongliad a'r dadansoddiad 

cywir iawn hwnnw gan bobl sy'n gwybod beth sy'n digwydd, ar lawr gwlad hefyd.  

 

Dave Snowden: 

A dyna'r dull rydym wedi'i fabwysiadu bob amser, sef gadael i bobl ddehongli eu profiadau 

eu hunain yn hytrach na'u bod yn cael eu dehongli gan algorithm. Hynny yw, ryw 20, 30 

mlynedd yn ôl, rwy’n cofio bod mewn cynhadledd yn Washington, a rhywun yn dweud, 

'beth yw eich barn am ddyfodol deallusrwydd artiffisial?' ac fe ddwedodd John a minnau 

ar yr un pryd, ‘dydyn nhw ddim yn meddwl am y setiau data hyfforddi'. A wyddoch chi, 30 

mlynedd yn ddiweddarach, gwelwyd parotiaid Scholastic a chyflogeion Google yn cael eu 

diswyddo oherwydd eich bod yn y bôn yn cael algorithmau sy'n atgyfnerthu 

anghysondebau diwylliannol. Ac rwy'n credu mai dyna'r peth arall y mae angen i ni 

ddechrau meddwl amdano oherwydd y perygl yw bod pobl data mawr yn tueddu i fod yn 

ddifoeseg. Dydyn nhw ddim yn anfoesol, maen nhw’n ddifoeseg. Maen nhw'n gweld 

popeth fel rhifau. Yr hyn y mae ei angen arnoch mewn gwirionedd yw'r data hwn wedi’i 

gyfryngu gan bobl, sy'n gallu tyfu’n unol â’r anghenion ac yn eich galluogi i weld 

patrymau. Ac mae hefyd yn allweddol i roi ymreolaeth i bobl. Sofraniaeth wybyddol yw’r 

term academaidd am hyn. Os nad ydych yn caniatáu i'ch dinasyddion eich hun fod â 
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sofraniaeth wybyddol dros eu profiad, a'ch bod yn dibynnu ar eich arbenigwyr i ddehongli 

eu profiad, mae'r dehongliad arbenigol yn rhan ohono, ond nid dyna'r stori gyfan. 

Auriol Miller: 

Ac rwy'n credu bod perygl onid oes Dave, pan fydd gennych bobl sy’n rhan o wneud 

penderfyniadau, nad ydynt o reidrwydd yn cynrychioli'r cymunedau y maent yn eu 

gwasanaethu. Mae problem go iawn yno, yn enwedig o edrych ar faterion hil ac 

amrywiaeth. Hyd yn oed materion o ran y rhywiau. Mae’r dadansoddiad hwnnw wedi cael 

ei wneud gan bobl nad ydynt o reidrwydd yn gallu eu rhoi eu hunain yn esgidiau'r rhai sy'n 

ei brofi ac sy’n ei dderbyn. 

Dave Snowden: 

Ie. Rwy'n cytuno. I raddau, mae'n rhaid i chi weithio gyda hynny. Fe wnaethom ni 

brosiect, er enghraifft, ar anffurfio organau cenhedlu yn Affrica. Mae gyda ni ferched 

ifainc, sydd wedi cael anffurfio’u horganau cenhedlu, sy'n gweithredu fel ethnograffwyr i 

bobl sydd mewn perygl o'r un weithred frawychus, a oedd, yn ddiddorol, yn well na chael 

cymorth cwnsela. Mae gwneud rhywbeth i atal dioddefaint pobl eraill yn dwyn mwy o 

werth therapiwtig nag eistedd mewn cylchoedd, yn dangos angst. Ac ar ôl iddynt gael y 

data hwnnw, roeddent yn gallu eistedd yn eu pentrefi a dweud, beth allwn ni ei wneud i 

greu mwy o straeon fel hyn a llai o straeon fel hynny? Cael y gymuned i ymgysylltu. Fe 

gymerom ni ddeunydd, a ddehonglwyd gan y merched hynny yn yr un modd, ac fe 

wnaethom ei gyflwyno i arbenigwyr yn Washington a'r Hag a Llundain. Ac fe'u cawsom i'w 

ddehongli fel y byddai'r merched yn ei ddehongli yn eu tyb hwy ac roedd yn wahanol. A 

chafwyd tri adwaith i hynny. Un a oedd yn anghywir oedd, ‘o mam bach, dydyn ni ddim yn 

ei weld yn yr un ffordd. Sut allwn ddod i'w weld?' A'r ateb yw na allwch, oni bai eich bod 

yn barod i fynd allan a chael llawdriniaeth greulon a chael eich treisio, yna efallai y byddai 

gennych ddealltwriaeth. Y gwahaniaeth yw bod hynny'n ddiddorol, sef yr ymateb cywir. Yr 

un gwaethaf a gawsom oedd nad ydynt yn deall eu straeon eu hunain ac mae hynny'n 

aml yn ymateb arbenigol. Un o’r pethau rydych chi hefyd yn edrych arnynt mewn 

argyfwng yw os oes gennych chi rwydwaith synhwyro dinasyddion wedi'i sefydlu, gallwch 

fesur agweddau at bethau fel y cyfyngiadau symud cyn i chi wneud penderfyniad a 

gallwch ddweud, wel, wyddoch chi, mae'r arbenigwyr fel hyn, stori'r dinesydd fel hynny. 



Page 11 of 19 

Mae hynny’n wahaniaeth enfawr. A yw hynny'n dda? Neu a yw'n ddrwg? A'r gallu hwnnw 

i'r arweinydd weld pethau o wahanol safbwyntiau cyn ymrwymo ydyw. 

Auriol Miller: 

Ie. Roeddwn am dynnu sylw at rai o’r pethau hynny fel arweinydd, y mae'n rhaid i chi eu 

gwneud a pharhau i’w gwneud, wyddoch chi, y pethau sylfaenol fel cadw cysylltiad 

rheolaidd gyda'ch tîm, ond hefyd ac mae hyn yn cyfeirio ôl at gysylltiadau, nodi a dangos 

y cysylltiadau hynny rhwng materion. Gan bod llawer o bobl sy'n ymwneud â darparu 

gwasanaethau'n uniongyrchol yn cadw eu pennau i lawr, gan ganolbwyntio ar y 

blaenoriaethau uniongyrchol y maent yn gyfrifol amdanynt. Does ganddyn nhw mo’r 

amser, yr adnoddau, na’r gallu meddyliol angenrheidiol i gymryd cam yn ôl, codi eu 

pennau ac edrych o gwmpas. 

Dave Snowden: 

Mae amrywiad allweddol yr wyf yn ei wneud i hynny, fodd bynnag. Hynny yw, o lawer o'r 

gwaith rydym wedi'i wneud gyda'r asiantaethau cudd-wybodaeth, er enghraifft, sy'n debyg 

iawn, mae angen llif cymar-i-gymar arnoch, nid llif i fyny ac i lawr. Dylech fod yn nodi'n 

awr y bobl yn eich sefydliad a oedd yn dda mewn argyfwng oherwydd, mwy na thebyg, a 

gwelais hyn mewn llawer o waith a wnes i yn Singapore. Yn aml, nid y bobl sy'n dda 

mewn argyfwng oedd y bobl sydd wedi cael eu dyrchafu mewn cyfnodau eraill. 

Auriol Miller: 

Ac mae hynny'n broblem wirioneddol, onid yw? Pan fydd gwasanaethau cyhoeddus wedi 

cyrraedd pen eu tennyn o safbwynt ariannol, efallai gyda chyllid ychwanegol ac i ymdrin â 

COVID, mae cyfle yno. Ond fy her i Archwilio Cymru ac i Lywodraeth Cymru, am wn i, yw 

o ble mae'r arweinyddiaeth honno'n dod yn awr i roi'r timau hynny at ei gilydd ar draws 

gwahanol sectorau?' 

Dave Snowden: 

O ran hynny, rwy’n cofio cynnal archwiliad gwybodaeth ar gyfer awdurdod niwclear. Wna i 

ddim dweud ble oherwydd am bod hyn yn ddigon i godi cywilydd mawr. Roedd yr 

ymgyngoriaethau mawr wedi bod i mewn, ac roeddent yn credu y gallent gael gwared ar 

ddwy ran o dair o'r peirianwyr. Erbyn i ni orffen yr archwiliad gwybodaeth, canfuom eu 
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bod draean yn brin o'r hyn yr oedd ei angen arnynt. Fe edrychom ni ar y profiad, talent 

naturiol, yr hewristeg yn y system. Ac rwy'n meddwl mai un o'r pethau y mae angen i ni 

ddechrau ei wneud ym maes archwilio yw archwilio o safbwynt cydnerthedd, nid archwilio 

o safbwynt effeithlonrwydd yn unig. Ac rwy'n meddwl mai dyna y mae ei angen ar 

arweinwyr, oherwydd mae ganddynt, hynny yw, maent wastad yn mynd i wneud 

penderfyniadau ar sail rhifau. Allwch chi ddim atal hynny. Mae angen i chi roi'r rhifau cywir 

iddynt. 

Auriol Miller: 

Mae'n mynd yn ôl at y broblem, wyddoch chi, yr hyn yr ydych yn ei fesur yw'r hyn sy'n 

bwysig, onid yw? Rwy'n meddwl bod angen i ni ddadbacio'r term cydnerthedd ychydig a 

meddwl am hynny. Ac, wyddoch chi, y ffordd yr wyf fi wedi cael fy nysgu ac wedi dod i'w 

ddefnyddio yw o ran siociau sydyn sy'n digwydd i rywun. Siociau bywyd, colli swydd, colli 

rhywun annwyl, y mathau hynny o straeniau sy'n bodoli yn yr amgylchedd ac nad oes 

rheolaeth gennych drostynt ac ansicrwydd ac anallu i gynllunio ar gyfer y dyfodol ac 

ymaddasu yn unol â hynny. Rwy'n meddwl bod pethau yno ynglŷn â sut mae COVID wedi 

bod yn enfawr ac yn barhaus, wyddoch chi, yn ein taro ni'n rhwng ein llygaid o ran y tri 

math gwahanol hynny o bethau. Fel arfer, pan fyddwn yn sôn am gydnerthedd, mae'n 

rhaid i bobl ymdrin ag un o'r pethau hynny ar y tro, nid pob un o’r tri yn barhaus ym mhob 

un rhan o'u bywydau gartref, yn y gwaith gyda'u hanwyliaid, yn gofalu am y bobl y mae 

ganddynt gyfrifoldebau gofalu amdanynt, a phawb arall o'u cwmpas. Nid dim ond chi sy'n 

gorfod gwneud hynny, ond pawb. Rwy’n meddwl mai natur barhaus yr argyfwng hwn yn 

amlwg fu'r hyn sydd wedi'i ddiffinio fel rhywbeth sydd wedi newid bywyd i lawer ohonom a 

hynny mewn sawl ffordd ofnadwy. 

Dave Snowden: 

Rwy’n meddwl, o safbwynt damcaniaeth cymhlethdod, mai'r ffordd yr ydym yn diffinio 

cydnerthedd yw'r gallu i oroesi gyda pharhad hunaniaeth dros amser. Nid y gallu i aros fel 

yr oeddech ydyw. Y gallu i oroesi ond a chithau wedi newid ydyw. Mae hynny’n mynd yn 

ôl i mewn i’r mesuriad. Mae un peth rydyn ni'n ei wybod: lle bynnag y mae pobl yn 

gweithio i gyrraedd nodau penodol, mae'n dinistrio cymhelliant cynhenid. Mae'r holl 

wyddoniaeth yn dweud hynny. A ble mae gennym y nifer fwyaf o nodau penodol, addysg, 

iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, ble mae arnom angen y swm uchaf o gymhelliant 
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cynhenid, y meysydd hynny. Dyma lle rydych chi'n dechrau. Dyna fy mhwynt i yn hynny i 

gyd, dyma lle rydym yn dechrau edrych ar fesurau fector yn hytrach na thargedau gan 

bod fectorau'n mesur cyfeiriad a chyflymder teithio yn ôl dwyster yr ymdrech, ond nid 

ydynt yn tybio nod. Ac mae hynny'n caniatáu, er enghraifft, i nyrsys sy'n darparu 

deilliannau gwell i gleifion gael eu gwobrwyo, yn hytrach na nyrsys a chwaraeodd y gêm 

cardiau sgorio. Rwy’n meddwl, ac eto, rwy’n meddwl bod hyn yn beth pwysig i'r Swyddfa 

Archwilio. Rydym am gael y mesurau cywir a'r rhifau cywir fel y gall pobl wneud y 

penderfyniadau cywir. 

Alex Swift: 

Yn eich barn chi, beth yw rôl cyfathrebwyr yn ystod sefyllfa fel pandemig? Yn 

amlwg, mae ymadroddion fel gwastadu'r gromlin wedi helpu i esbonio syniadau 

cymhleth i'r cyhoedd a ffyrdd y gallent ddeall y broblem, o safbwynt cael pobl i 

addasu i argyfwng. Pa gyfrifoldebau sydd gan gyfranwyr fel gwasanaethau 

newyddion yn eich barn chi? 

Auriol Miller: 

Ni allai cyfathrebwyr fod yn bwysicach. Rhaid darparu adnoddau helaeth ar eu cyfer ar 

unwaith. A rhaid ychwanegu mewnwelediad allanol at hynny am yr holl resymau yr ydym 

newydd sôn amdanynt o ran safbwyntiau lluosog. Ydynt, wrth gwrs, mae ymadroddion 

bachog byr yn bwysig oherwydd bydd angen iddynt lanio ym mhob un o'r gwahanol 

amgylcheddau, ond yr hyn sy'n bwysicach yw ymddiriedaeth ac uniondeb a'r sawl sy’n 

cyfleu’r neges. Ydynt, mae gwasanaethau newyddion yn bwysig o ran cyfleu'r neges mor 

eang â phosibl. Ond beth ydoedd? Yr hyn a oedd yn anodd oedd bod pobl yng Nghymru 

yn dal i gael y rhan fwyaf o'u newyddion o wasanaethau darlledu ar gyfer y DU gyfan. Nid 

oedd y gwasanaethau darlledu hynny ar gyfer y DU gyfan yn agos at fod mor ymwybodol 

a gwybodus am esblygiad ag y dylent fod. Nawr mae hynny wedi gwella dros amser. Ac 

rydych chi'n gweld y ddau, gydag ymgysylltiad y llywodraeth â newyddiadurwyr yn gwella 

a'r cynadleddau dyddiol, ac yna wythnosol i'r wasg yn llawer mwy gweladwy.  

Pobl yn deall bod penderfyniadau'n cael eu gwneud yng Nghymru a oedd yn effeithio 

arnynt yn ddyddiol. Afraid dweud bod angen i'r data fod yn dda iawn a bod angen ei 

ddelweddu’n dda iawn. Rwy'n meddwl bod cryn dipyn o ffordd i fynd o hyd i wneud hynny 

mewn ffordd sy'n gyson ac yn ymgysylltu â'r cynllun o'r dechrau yn yr ystyr ei fod yn cael 
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ei blannu ym meddyliau pobl, ond rydych wedi gweld pob math o bobl yn camu i fyny ac 

yn bod yn gyfathrebwyr yn eu cylchoedd dylanwad ac yn cyrraedd y tu hwnt i'r cylchoedd 

dylanwad hynny, oherwydd mae pobl wedi sylwi eu bod yn cyfathrebu'n glir, yn onest, ag 

uniondeb ac y gellir ymddiried ynddynt. Ac rwy'n credu bod hynny’n rhywbeth yr ydym ei 

symud ymlaen i'r dyfodol a meddwl am sut rydym yn defnyddio hynny. 

Dave Snowden: 

Ie. Rwy'n credu bod cwpl o bethau ar hynny. Dros fy amryw bechodau niferus, bu'n rhaid i 

mi ddarllen negeseuon trydar Trump bob bore am bedair blynedd, ac rwyf bellach yn 

dioddef symptomau diddyfnu. A rhan o hynny oedd fy mod yn gweithio gydag un neu 

ddwy o brifysgolion Americanaidd ar sut mae naratif yn esblygu fel na all pobl ddianc. 

Mae micro naratifau ar y rhyngrwyd ac ar y newyddion yn dod fel atyniad. Mae'n golygu 

eich bod yn hidlo pethau nad oes arnoch eisiau eu clywed. Rydym ar fin dechrau prosiect 

mawr ar heddwch a chymod ar ôl yr etholiad yn yr Unol Daleithiau. Ac mae hynny'n 

seiliedig ar fynd ati mewn modd effeithiol i greu rhwydweithiau wedi’u hyperleoli o 

gyfathrebwyr yn hytrach nag arbenigwyr canolog. A'r neges ar gyfer y ganolfan yw 

cyfathrebu'n ôl â straeon pobl eu hunain. Peidiwch â chyfleu negeseuon rydych am iddynt 

wrando arnynt yw'r peth arall. Bydd y wasg yn codi naratif a throsiadau, ond ni fyddant yn 

codi ffeithiau. 

Auriol Miller: 

A hynny oherwydd bod emosiwn yn bwysig. 

Dave Snowden: 

Mae hefyd yn gyd-destun lleol. Er enghraifft, y rhwydwaith synhwyro dynol yw hwn. Fe 

allai roi, dyweder, 300,000 o gyfathrebwyr lleol i chi ledled Cymru, y gallwch gysylltu â 

nhw a chysylltu â nhw. Ac mae hynny'n llawer mwy effeithiol na thîm cyfathrebu mawr yn 

gyrru negeseuon allan oherwydd ni allwch gystadlu â chyfryngau rhyngwladol a 

Facebook. Mae'n rhaid i chi gystadlu gyda phethau pwmp y llan. Ac rwy'n meddwl mai 

dyna'r hyn y dylem fod yn ei ymarfer. Ac rwy'n meddwl, unwaith eto, ei fod yn rhywbeth y 

dylech fod yn ei archwilio, sef gallu cyngor i ysgogi ei ddinasyddion mewn amser real. A'r 

ffordd rydych chi'n newid barn pobl yw drwy weithredu, nid drwy negeseua. Os gallwch 



Page 15 of 19 

gael pobl i gymryd rhan mewn gwneud pethau gyda phobl y byddent fel arall yn eu casáu, 

mae pethau’n newid yn eithaf radical. 

Auriol Miller: 

Ie. Rydym wedi gweld enghreifftiau anarferol o weithredu, yn atal pobl rhag deall y 

negeseuon hynny onid ydym? 

Dave Snowden: 

Mae arnoch angen rhywbeth yn gyffredin. Fe wnes i un prosiect mawr yn gweithio yn Ne 

Affrica, ac mae hyn bron fel yr hanes apocryffaidd am y Cymro, y Sais a’r Affricanwr yn 

cael swper, ac ar ôl swper fe wnes i a’r Affricanwr gyd-dynnu’n berffaith am bod y ddau 

ohonom wedi ein huno gan ein gwrthwynebiad i’r Saeson am eu bod nhw, profodd fy 

mam-gu orthrwm y Welsh Not, a rhoddwyd ei fam-gu yntau mewn gwersyll crynhoi ac ar 

ôl hynny, roedd cwlwm rhyngom ac roeddem yn gweld ein gilydd yn wahanol. Ac rwy'n 

credu mai dyna beth rydych chi'n ceisio'i wneud mewn sawl rhwydwaith yw cael pobl, i 

weld pethau'n gyffredin fel y gallant weithio gyda'i gilydd yn hytrach nag atgyfnerthu'r 

ffyrdd presennol y mae pobl yn meddwl 

Alex Swift: 

Ar fater dysgu o COVID, mae'r ddau ohonoch wedi siarad am yr angen i drin 

profiadau fel COVID 19 fel cyfleoedd dysgu. O ran sut y gall nodau fod yn niweidiol 

i harneisio'r cyfleoedd sy'n deillio o'r profiadau hynny. Efallai y bydd rhai pobl sy'n 

gwrando wedi’u synnu ychydig gan y syniad yn yr ystyr bod nodau a thargedau’n 

rhan mor annatod o fywyd cyhoeddus, a llawer o'r wybodaeth a roddir i ni am 

COVID. Allwch chi esbonio beth yw ystyr dull sy'n seiliedig ar ddysgu, ac a oes 

unrhyw sefyllfaoedd lle mae angen gogls? 

Dave Snowden: 

Rwy'n credu bod targedau'n angenrheidiol a gall targedau fod yn nodau neu'n gyfeiriadau 

teithio. Nid wyf yn ceisio bod yn giaidd ynglŷn â hyn, ond mae'r targedau seiliedig-ar-

ddeilliannau ym meysydd addysg ac iechyd yn cynhyrchu canlyniadau gwrthnysig i 

gleifion. A gwyddom hynny, ac mae'r wyddoniaeth yn ategu hynny. Mae pobl yn 

anwybyddu'r wyddoniaeth ar hyn. Nawr nid yw'n golygu nad ydych yn mesur. Ac rwy’n 
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meddwl mai dyna lle mae gan y Swyddfa Archwilio gyfrifoldeb, sef cyflwyno ffyrdd newydd 

o fesur, sy'n adlewyrchu'r amcanion. Mae peth arall a roddaf i chi, sy'n economeg dda, 

sy'n dweud yn y bôn bod unrhyw offeryn ystadegol a ddefnyddir ar gyfer polisi yn colli pob 

gwerth. Ac mae Marilyn Stratton yn anthropolegydd enwog o Brydain. Mae ei hamrywiad 

hi o hynny'n dweud, pan fyddwch yn gwneud mesur yn darged, ei fod yn peidio â bod yn 

fesur gan fod pobl yn canolbwyntio ar gyrraedd y targed, hyd yn oed os yw hynny'n creu 

canlyniadau gwrthnysig. A gallwn roi cant o enghreifftiau i chi o GIG Cymru lle rydych yn 

gwneud y peth anghywir os byddwch yn cael y system fesur yn anghywir. Mae angen 

darn mawr o waith arnom. Ac rwy’n meddwl y gallai Archwilio Cymru arwain hyn, dysgu 

pryd allwch gael targedau seiliedig-ar-ddeilliannau sydd wedi’u seilio ar ragweladwyedd a 

phryd y mae angen targedau fector arnoch sydd wedi’u seilio ar ansicrwydd. 

Auriol Miller: 

Fe siaradaf o safbwynt nad yw'n ddamcaniaethol, ar hyn. Rwy'n meddwl, gyda rhai o'r 

pethau y buom yn siarad amdanynt o'r blaen, yn gynharach yn y sgwrs hon am ddysgu, 

drwy wneud, a yw'n gweithio? Dydw i ddim yn meddwl, weithiau mae pobl yn dda iawn 

am feddwl am beth y mae angen i chi ei wneud i sicrhau bod hwn yn brofiad dysgu. Ac 

rwy'n meddwl tybed faint o awdurdodau lleol a phenderfynwyr a chydgysylltwyr 

sefydliadau sydd, er enghraifft, wedi cadw cofnod o'r hyn a ddigwyddodd, beth oedd yr 

opsiynau a pha benderfyniadau a wnaethant o ganlyniad a beth oedd y canlyniad i gadw 

hynny mewn amser real. 

Dave Snowden: 

Un o'r pethau a sylweddolodd Swyddfa Archwilio Cymru yn gynnar, a oedd yn bwerus 

iawn, oedd bod ganddynt orchwyl enfawr o ran pobl a oedd wedi'u hyfforddi'n fforensig ac 

a oedd yn sydyn heb waith i'w wneud, ond gallent wneud rhywbeth ar unwaith. 

Auriol Miller: 

Ie, ac mae adegau wedi bod yn sicr gyda fy mhrofiadau i fy hun ac fel penderfynwr i 

sefydliadau pan fo hynny wedi digwydd, ond eto, mae’n mynd ag adnoddau. Mae angen 

darparu symiau enfawr o adnoddau i wneud i hynny ddigwydd mewn ffordd y gall eraill ei 

defnyddio wedyn. 
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Dave Snowden: 

Ond rwy’n meddwl bod hynny'n rhan o'r her. Er enghraifft, y pethau rydyn ni'n eu gwneud 

yn yr Unol Daleithiau, rydyn ni'n defnyddio plant ysgol a chlybiau ar ôl ysgol fel asiantau 

mewn pethau mae arnynt eisoes eisiau eu gwneud. Ac rwy’n meddwl mai dyma'r pethau 

mawr a wneuthum i lywodraeth UDA ar sut ydych chi'n ymdrin â therfysgaeth? A'r ffordd 

rydych chi'n goresgyn y mater ynglŷn ag adnoddau yw eich bod yn defnyddio eich 

dinasyddion fel rhan o'ch rhwydwaith synhwyro. Ac rwy'n meddwl mai dyna lle gallwn 

gynnal mentrau, sy'n gallu trawsnewid Cymru a gwledydd eraill yn sylfaenol, na fyddant 

yn costio’r adnoddau canoledig. Ac mi fyddwn i’n dweud bod y gwaith hwnnw’n dechrau 

tyfu. Dydw i ddim yn meddwl y byddai unrhyw un wedi rhagweld hyn o'r blaen, ond y 

cysyniad hyperleoleiddio hwn, y mae pobl yn dechrau ei ddeall. Rhaid i chi gael yr 

ymgysylltiad lleol iawn hwn. Does arnaf ddim eisiau trafod gwleidyddiaeth fel rhan o hyn 

felly mi wna i fod yn ofalus, ond gallwch ei weld yn y wleidyddiaeth rhwng San Steffan a 

Chaerdydd. Pan fydd naratif pobl am newid y person cyntaf i'w gychwyn, sydd wedyn yn 

rheoli'r hyn sy'n dod ar ôl hynny. Wedyn mae pobl yn mynd i mewn i'r gystadleuaeth 

gynyddol hon a gwneir y penderfyniadau anghywir. Ac rwy'n meddwl mai un o'r rhesymau 

yw nad oes gennym y dehongliad cywir a'r mecanweithiau cyfathrebu cywir ar y lefelau 

cywir. 

Auriol Miller: 

Mae rhan o hynny'n ymwneud â ble'r oedd y rhwydweithiau hynny'n bodoli ar lefel hyper-

leol a phob math o wahanol agweddau ar fywydau pobl. Byddwn yn dadlau'n gryf iawn 

nad rhywbeth i awdurdodau lleol yn unig yw hyn, er enghraifft, ond ei fod yn bwysig i 

sefydliadau'r trydydd sector, i grwpiau ffydd, i sefydliadau chwaraeon, gan groesi pob 

math o ffiniau a osodir oherwydd naill ai natur y sefydliad neu natur y cyllid sy'n eu 

cefnogi am nad yw pobl yn profi'r pethau hynny yn eu bywydau, gan ddibynnu ar 

ffynhonnell y cyllid sy'n darparu pa bynnag wasanaeth ydyw. Mae angen iddynt fod yn 

llawer mwy cyfannol. Ac eto, y peth hwnnw ynglŷn â pheidio â lladd y negesydd, ond 

byddwch yn derbyn y neges honno'n gliriach o lawer os ydych yn ymddiried yn y 

negesydd, ond mae angen i chi hefyd ymddiried yn y negesydd i rannu eich profiad, nid 

dim ond derbyn, ac ymgysylltu â beth bynnag yw'r neges. 
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Dave Snowden: 

Dwy enghraifft ymarferol o hynny. Cefais alwad ddoe gyda merch ifanc 16 oed ddisglair 

iawn yn Phoenix, Arizona, sy’n ceisio dod â Mwslimiaid ac Iddewon at ei gilydd ar lefel yr 

arddegau. Ac mae hi eisoes yn deall y ffaith bod angen dosbarthiad rhwydwaith arnoch, 

bod angen micro naratifau arnoch, bod arnoch angen i bobl weithio gyda'i gilydd. Ac mae 

llawer o obaith yn hynny oherwydd ein bod newydd roi meddalwedd i wneud i hynny 

ddigwydd yn gyflymach. Rwy'n credu bod angen i ni ddefnyddio ein dinasyddion ein 

hunain mewn ffordd strwythuredig a defnyddio'r egni sydd ar gael yn y cymunedau hynny. 

Yn hytrach na gwneud pethau i bobl, mae angen i ni wneud pethau gyda phobl. 

Auriol Miller: 

Yn union. Ie. Byddwn i'n anghytuno â defnyddio systemau. Rwy'n meddwl y dylem 

ddweud ein bod yn galluogi dinasyddion ac yn eu cefnogi i wneud pethau y maent yn 

gwybod amdanynt eisoes ac i fynd i mewn i'r lleoedd na all sefydliadau fynd i mewn 

iddynt. 

Dave Snowden: 

Iawn. Fe rown ni’r gorau i’r ddau ac fe siaradwn ni am roi rhyddid. Popeth yn iawn. Gallwn 

ddod o hyd i'r geiriau cywir ar gyfer hyn.  

Alex Swift: 

Diolch am eich sylwadau a'ch mewnwelediad ar hyn. Fel pwynt olaf, mae llawer o'r 

drafodaeth am y pandemig yn ystod yr wythnosau diwethaf hyn wedi bod yn 

canolbwyntio ar fynd yn ôl i normal ac o'm dealltwriaeth i, byddech chi mewn 

gwirionedd yn dadlau na ddylem fod yn anelu am hynny’n llwyr. Allwch chi esbonio 

pam eich bod yn meddwl mai mynd yn ôl i normal fel y'i defnyddir yw'r dull 

anghywir a pha gyfleoedd a newidiadau yr hoffech chi’n bersonol eu gweld yn cael 

eu cario drosodd i'r byd ar ôl COVID? 

Auriol Miller: 

Rwy’n credu gyda rhai o’r pethau sy'n bwysig inni, y cyfan yr ydym am ei gadw yw'r 

ymdeimlad hwnnw o gymuned a chysylltedd â lleoedd lle'r ydym yn byw. Ac mae llawer o 
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bobl wedi dod i adnabod amgylchedd uniongyrchol y lle y maent yn byw mewn ffordd 

newydd a gwahanol, gan nad ydynt wedi gallu teithio. Sut yr ydym yn cadw hynny mewn 

ffordd sy’n golygu bod pobl yn prynu mwy yn lleol, yn cefnogi mwy o sefydliadau lleol, yn 

cefnogi eu cymdogion a'r ymdeimlad hwnnw o gysylltiad cymunedol ym mha bynnag siâp 

neu ar ba bynnag ffurf fydd hynny? Rwy'n meddwl nad yw'n ddefnyddiol meddwl am fynd 

yn ôl i normal. Nid oes neb am ddychwelyd at unrhyw beth; yr hyn y mae ar bobl ei eisiau 

yw sicrwydd a gobaith ar gyfer y dyfodol. Rwy’n meddwl mai'r hyn y mae angen inni ei 

wneud yw diffinio beth ddylai'r dyfodol hwnnw fod i ni ein hunain a meddwl sut yr ydym 

am iddo fod a beth all pob un ohonom ei wneud i wneud i hynny ddigwydd? Sut beth fydd 

ein dyfodol? A sut mae hynny'n mynd i amlygu ei hun mewn ffyrdd sy'n ystyrlon? I ni, ein 

teuluoedd, ein ffrindiau, ein cydweithwyr, y pethau, a'r lleoedd sy'n bwysig i ni.  

Dave Snowden: 

Ar y pwynt hwn rwy'n mynd i fod yn ymarferol iawn. Rwy'n credu bod angen i ni; allwn ni 

ddim mynd yn ôl at yr hyn oedd yn digwydd o'r blaen. Mae hynny'n amhosibl. Mae angen i 

ni benderfynu beth yw normal newydd. Yn sicr, yn y melinau trafod yr wyf fi’n rhan 

ohonynt, rydyn ni'n sôn am COVID parhaol, nid COVID hir, mae angen i ni ailfeddwl 

ychydig. A dydw i ddim yn meddwl, rwy'n meddwl mai'r newid mawr rydyn ni'n ei weld o 

ran cymhlethdod yw o ryw fath o ddychmygu dyfodol i ddeall y presennol, deall beth oedd 

yn gweithio a beth nad oedd yn gweithio, sef y broses asesu yr ydym yn ei rhedeg gyda 

chi bobl a chydag awdurdodau lleol. Beth oedd yn gweithio, beth nad oedd yn gweithio, 

pa arbrofion allwn ni eu cynnal i greu mwy o gydnerthedd yn y system a gadael i'r dyfodol 

ddod i’r amlwg allan o'r rhyngweithiadau hynny. Mae rhannau gwahanol o Gymru’n 

gweithio mewn ffyrdd gwahanol. Mi wn i hynny, oherwydd fy mod wedi byw ym mhob un 

ohonynt, mae Gogledd-ddwyrain Cymru yn wahanol iawn i'r Gogledd-orllewin sy’n 

wahanol iawn i’r de. Mae angen creu datrysiadau. Ac os ydych am fynd i ysbyty ym 

Mangor, mae rhai amseroedd teithio sy’n bedair neu bum awr, nad yw’r un peth yng 

Nghaerdydd. Mae angen i ni adael i'r datrysiadau lleol hyn ddod i'r amlwg o fewn 

fframwaith llywodraethu. Ac rwy'n meddwl mai dyna lle mae gan archwilio ran fawr i'w 

chwarae. 

 

 


